
sþ. 221. Fyrirspurn [206. mál]
til menntamálaráðherra um fjárveitingar til Alþýðuskólans á Eiðum.

Frá Hjörleifi Guttormssyni.

1. Hvert er mat menntamálaráðuneytisins á fjárþörf til stofnframkvæmda og viðhalds
bygginga við Alþýðuskólann á Eiðum á árinu 1987?

2. Hvaða tillögur hefur ráðuneytið gert um þessi efni vegna fjárlagaundirbúnings 1987?


